



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (งานบริหารทั่วไป)

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๔

ที่ พร ๐๐๓๗.๑/ว ๓๓)

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก สถ.

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ตามที่ สถ. กำหนดนโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน  
จึงขอให้จังหวัดสำรวจภารกิจที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สอดคล้องกับนโยบายเน้นหนัก สถ.  
แล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. (สพล.) ทราบ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งนโยบาย  
เน้นหนัก สถ. ให้อำเภอทราบหากมีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้รายงานจังหวัดทราบ เพื่อจักได้รายงาน  
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินงานต่อไป

(นายเลียดโท วงศ์ใหญ่)  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

แบบสำรวจภารกิจตามนโยบายเน้นหลัก สด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

ที่	นโยบายเน้นหนัก	การดำเนินการ
๑.	การสร้างเมืองให้สวยงาม (ท้องถิ่นไทยหัวใจสีเขียว)	<p>๑.๑ ชื่อภารกิจ โครงการเมืองแพร่น่าอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด</p> <p>แนวทางการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รมรงค์ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร ประชาชนโดยทั่วไปรักษาความสะอาดทั้งสำนักงาน ภายในหมู่บ้าน บริเวณสาธารณะประโยชน์ บ้านเรือนของตนเอง โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตัดหญ้าสองข้างทาง เก็บกวาดขยะริมทาง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รกรุงรัง รวมถึงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน เยาวชน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งต่อไป สด.จ. จึงมีการจัดทำโครงการประกวด อปท.ดีเด่นด้านความสะอาดและภูมิทัศน์สวยงามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมอบเกียรติบัตรให้ อปท.ที่ผ่านเกณฑ์และมอบรางวัลให้ อปท.ดีเด่น</p> <p>(/) ใช้งบประมาณของ อปท. (อยู่ระหว่างดำเนินการถึง ก.ย. ๒๕๕๔)</p>
๒.	การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและน้ำท่วม	<p>๒.๑ ชื่อภารกิจ โครงการชาวแพร่ร้อยใจสร้าง ๘,๔๐๐ ฝ่าย ถวายพ่อหลวง</p> <p>แนวทางการดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ฝ่าย และ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และรักษาป่าและน้ำ และชะลอความเร็วของน้ำป่าไหลหลากป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน</p> <p>(/) ใช้งบประมาณของ อปท. (อยู่ระหว่างดำเนินการถึง ก.ย. ๒๕๕๔)</p>

ที่	นโยบายเน้นหนัก	การดำเนินการ
๓.	การสร้าง Corporate Social Responsibility CSR	๓.๑ ชื่อภารกิจ โครงการสัมมนา เรื่อง “ การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน” แนวทางการดำเนินงาน มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการกำหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานให้รักษาสิ่งแวดล้อมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะโดยให้มีการคัดแยกจากต้นทางและลดปริมาณขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเมื่อ ม.ค. ๕๔ (/) ใช้งบประมาณของ อปท. ๕๓๗,๖๐๐.- บาท
๔.	การปรับปรุงบทบาทภาพลักษณ์องค์กร	๔.๑ ชื่อภารกิจ โครงการศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการดำเนินงาน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน สด.จ. และจัดทำเว็บไซต์ สด.จ. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติงาน และ ข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการเพิ่มข้อมูลในแต่ละปีให้ครอบคลุมทุกด้าน ดำเนินการแล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (/) ใช้งบประมาณของ อปท. ๖๑๐,๐๐๐.- บาท

  
(นายเลียดไท วงศ์ใหญ่)  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

